

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của nhân dân Thị trấn Xuân Hòa

Kính gửi: Huyện ủy Hà Quảng.

Thực hiện Công văn số 328-CV/HU ngày 12/10/2021 của Huyện ủy Hà Quảng về việc chuẩn bị các nội dung trả lời tại buổi đối thoại với nhân dân Thị trấn Xuân Hòa.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy nội dung trả lời tại buổi đối thoại với nhân dân Thị trấn Xuân Hòa như sau:

1. Kênh mương thủy lợi

(1) Đề nghị Nhà nước đổ bê tông tuyến mương Cốc Nghiu, Nà Dạng và tuyến mương từ thác Bản giới xuống khu ruộng Nà Rây.

(2) Khu ruộng Nà Rả, Nà Slâu cây trồng thiếu nước tưới nứt nẻ ngay cả mùa mưa, đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư, kéo dài mương tuyến từ trung tâm chính trị nối hòa với mương Phai Châu - để đảm bảo nước tưới.

Trả lời chung ý (1) và ý (2): Trong những năm vừa qua UBND huyện Hà Quảng luôn quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi ở các xã, thị trấn. Hàng năm UBND huyện đã tổng hợp và trình UBND tỉnh Cao Bằng xin kinh phí để đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Hà Quảng. Tuy nhiên nguồn vốn hàng năm tỉnh phân bổ cho huyện để đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi rất ít chưa thể đáp ứng được nhu cầu mà cử tri hàng năm kiến nghị. Vì vậy ngay từ đầu năm UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư các công trình thủy lợi ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tổng hợp và lựa chọn những công trình cấp thiết để trình UBND tỉnh Cao Bằng xin kinh phí đầu tư (tại Tờ trình số:1914/TTr-UBND, ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc xin kinh phí đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình mương thủy lợi trên địa bàn huyện Hà Quảng) với tổng kinh phí trên 29.968.800.000 đồng. Trong đó UBND thị trấn Xuân Hòa có 04 công trình tổng kinh phí dự kiến khoảng 12 tỷ đồng. Hiện nay UBND huyện đang chờ nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh cấp khi có vốn UBND huyện sẽ ưu tiên bố trí đầu tư những công trình mà cử tri kiến nghị ở trên.

(3) Đề nghị cấp trên xem xét nạo vét lòng suối cạnh chợ Bản Giới (Tại Tổ Xuân Đại).

Trả lời: Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện chưa có nguồn kinh phí, UBND huyện xin nghị nhận ý kiến cử tri khi có vốn huyện sẽ xem xét phương án để nạo vét lòng suối mà cử tri kiến nghị.

(4) Đề nghị xây lại cầu Nà Rọt, Bản Giàng đã bị nước lũ cuốn trôi từ năm 2018, để nhân dân đi lại sản xuất.

Trả lời: Cầu Nà Nọt thuộc xóm Bản Giàng trước đây được nhà nước hỗ trợ vật liệu và nhân dân trong xóm đóng góp ngày công để xây dựng cầu tạm phục vụ cho nhân dân đi lại sản xuất, chăn thả gia súc. Do ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử năm 2018 cầu đã bị cuốn trôi hoàn toàn, vì vậy ý kiến cử tri kiến nghị ở trên là rất thiết thực. Tuy nhiên do nguồn kinh phí của huyện rất hạn hẹp, chưa chủ động được nguồn vốn đầu tư. UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Xuân Hòa có tờ trình cụ thể gửi cơ quan chuyên môn của huyện để tổng hợp và trình UBND tỉnh Cao Bằng xin kinh phí đầu tư trong thời gian tới.

(5) Đề nghị lãnh đạo UBND Huyện Hà Quảng quan tâm đầu tư làm nắp bê tông đầy đoạn mương thủy lợi ngay trước cổng trường Tiểu học Xuân Hòa để học sinh có chỗ tránh xe cộ đi lại; tránh gây ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm học sinh đến trường học và giờ tan học.

Trả lời: Đối với ý kiến của cử tri đề nghị quan tâm đầu tư làm nắp bê tông đầy đoạn mương thủy lợi ngay trước cổng trường tiểu học Xuân Hòa. UBND huyện trả lời như sau:

Thứ nhất: Theo quy định của Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 và các văn bản dưới luật thì việc xây dựng các công trình trong phạm vi vùng phụ cận và hành lang công trình thủy lợi phải được cấp giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, thì mới được phép xây dựng.

Thứ hai: Theo Quyết định số: 33/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại điều 8 quy định rất rõ: Xử phạt vi phạm hành chính; Xử lý đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc khác nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Vì vậy đối với nội dung kiến nghị ở trên UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Xuân Hòa nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thủy lợi đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi được tốt hơn.

2. Quy hoạch

(1) Ngoài dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư của thị trấn. Đề nghị cấp có thẩm quyền cần có kế hoạch làm thêm một số tuyến nội vùng đã được phê duyệt bản đồ xây dựng thị trấn Xuân Hòa như Sau: Tuyến đường từ UBND huyện đi vào chợ Bản Giỏi qua nhà hàng Bình Cử; Tuyến đường từ đầu chợ Bản Giỏi qua đàng sau bưu điện huyện.

Trả lời: Huyện ủy đang xây dựng Nghị Quyết của Tỉnh ủy về Phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có nội dung

xây dựng Thị trấn Xuân Hòa đạt đô thị loại 5, có các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, căn cứ vào các nguồn vốn hàng năm, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện đầu tư các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa trong giai đoạn tới. Đề nghị Nhân dân thị trấn đồng tình, chung tay ủng hộ, đặc biệt là trong công tác tuân thủ các Quy hoạch và giải phóng mặt bằng các công trình.

(2) Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 65 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư TT Xuân Hòa cần quan tâm công tác giải phóng mặt bằng về giá cả khi thu hồi đất ruộng của nhân dân, đặc biệt là phân đất thu hồi để thực hiện dự án tái định cư cần có giá cả hợp lý, thỏa đáng, tránh thiệt thòi cho người dân; người dân cần được biết cách làm cụ thể của Đề án xây dựng khu tái định cư để tham gia góp ý kiến, tránh tình trạng sau khi thu hồi đất chưa có chỗ ở mới để tái định cư; người dân có nguyện vọng Nhà nước cấp 1 đến 2 lô đất tùy theo diện tích đất mà Nhà nước đã thu hồi.

Trả lời: Hiện nay Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định. Khi triển khai thực hiện, Hội đồng bồi thường tái định cư huyện sẽ áp dụng các chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư thỏa đáng nhất theo các quy định của nhà nước đối với các hộ gia đình chịu ảnh hưởng của dự án.

(3) Việc quy hoạch các tuyến đường nội vùng huyện lỵ thời gian đã lâu mà chưa thực hiện, nhân dân mong muốn được biết để có kế hoạch sử dụng đất đai.

Trả lời: Việc công bố, công khai đồ án quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa đã được thực hiện thông qua hình thức cắm pano công bố quy hoạch (tại vị trí Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân Hòa). Người dân có nhu cầu muốn tiếp cận các thông tin về quy hoạch có thể nghiên cứu thông qua bản vẽ được in trên pano công bố quy hoạch hoặc trực tiếp có ý kiến với cơ quan chuyên môn thông qua một cửa UBND huyện. Khi chưa có kế hoạch thực hiện quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người dân vẫn được quyền xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để xây dựng nhà ở và các công trình khác theo quy định.

(4) Đề nghị xem xét bố trí mặt bằng nhà văn hóa tổ dân phố Xuân Lộc tại khu vực đất cạnh trụ sở Đài truyền hình để làm nhà văn hóa Tổ dân phố.

Trả lời: Theo quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa được phê duyệt, vị trí lô đất hiện trạng cạnh trụ sở đài truyền hình thuộc lô đất số 47 quy hoạch xây dựng trụ sở Đài truyền hình. Nên không thể bố trí mặt bằng xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố tại vị trí nói trên. Hiện nay UBND huyện đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch, trong đó sẽ có quy hoạch nhà văn hóa các tổ dân phố thị trấn.

3. Đường giao thông

(1) Nâng cấp tuyến đường vào trung tâm Chính trị Huyện, có thể tạm rải đá cấp phối để nhân dân và học sinh trường THCS Xuân Hòa đi lại dễ dàng.

Trả lời: Đoạn đường trên UBND huyện sẽ tìm nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa trong năm 2021 cho hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống thoát nước. Hiện nay do mặt đường bị hư hỏng khó khăn đi lại trong mùa mưa, tuy nhiên sự khắc

phục bằng cấp phối sẽ càng làm đường bị trơn trượt, lầy lội. UBND huyện sẽ chỉ đạo xem xét phương án khắc phục tạm thời cho phù hợp.

(2) Đề nghị cấp có thẩm quyền cấp kinh phí xây dựng tuyến đường nội vùng xóm Yên Luật có chiều dài 1.700m, rộng 2,5m, Từ Yên Luật sang Cốc Gọ cũ, đã được nhà nước khảo sát thiết kế, nhân dân đã giải phòng mặt bằng xong.

Trả lời: UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo Chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định giao kinh phí để tổ chức thực hiện, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục kiến nghị và tổ chức thực hiện khi có nguồn kinh phí được cấp.

(3) Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại các tuyến đường Nà Sảo (Yên Luật) tuyến đường này chưa làm được 1 năm đã xuống cấp, bong tróc hết mặt đường; con đường này do đơn vị nào quản lý và chưa thấy nghiệm thu. Nhân dân trong xóm đề nghị cấp có thẩm quyền và Doanh nghiệp làm lại. Nếu không làm lại đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản để nhân dân trong xóm biết.

Trả lời: Công trình GTNT Nà Sảo, xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa do UBND thị trấn Xuân Hòa làm chủ đầu tư. Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã cử cán bộ phối hợp kiểm tra lập biên bản đề Chủ đầu tư xem xét khắc phục xử lý. Tuy nhiên đến nay UBND thị trấn chưa có giải pháp xử lý triệt để, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét kiểm tra, xử lý theo quy định.

(4) Cần cấm biển báo vào Trung tâm bệnh viện (*Xuân Lộc*).

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với Sở Giao thông xem xét cấm biển cho phù hợp.

4. Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ làm nhà ở cho người được tặng thưởng Huân huy chương trong thời kỳ chống Mỹ (theo Quyết định 22/QĐ-TTg) là ông Hứa Quang Lìu xóm Yên Luật và ông Bế Đình Hiên xóm Nà Vạc đã xây dựng nhà ở mới nhưng hiện nay vẫn chưa được kinh phí hỗ trợ.

Trả lời: UBND huyện đã có văn bản số 1498/UBND-KTHT ngày 25 tháng 6 năm 2021 và công văn số 1781/UBND-KTHT ngày 22 tháng 7 năm 2021 xác nhận 02 hộ trên thuộc diện được hỗ trợ và đề nghị tỉnh xem xét bổ sung, cấp kinh phí. Tuy nhiên, đến nay huyện vẫn chưa được UBND tỉnh bổ sung kinh phí để chi trả cho các hộ.

5. Xây dựng cơ bản

(1) Đề nghị cấp trên làm mương thoát nước dọc đường Hồ Chí Minh đoạn từ đầu cầu giáp xóm Nà Vạc (nhà Ô Như) đến cầu Rông Áng để tránh gây ngập úng nhà cửa và hoa màu bà con khi mưa lũ.

Trả lời: Đoạn tuyến mương trên UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị với Sở giao thông vận tải xem xét, nhưng đến nay chưa có kinh phí để thực hiện. UBND huyện tiếp thu và tiếp tục kiến nghị, tìm nguồn kinh phí để khắc phục.

(2) Đề nghị khắc phục thoát nước đường từ Huyện ủy vào chợ (*Xuân Lộc*).

Trả lời: UBND huyện đã nhiều lần trả lời ý kiến cử tri. Hiện nay trên đoạn đường này nhà dân xây dựng hàng rào, công nhà sát mép đường bê tông, không còn chỗ để thực hiện hệ thống thoát nước, huyện không có kinh phí để giải phóng mặt bằng. UBND huyện đề nghị UBND thị trấn đến làm việc với từng nhà có biên bản cam kết hiến đất mỗi bên rộng 1m. Khi có mặt bằng, UBND huyện sẽ thực hiện xử lý thoát nước cho đảm bảo.

6. Quản lý đô thị

(1) Đề nghị Ban quản lý chợ Bản Giời sắp xếp lại các gian hàng, chỗ để các loại xe cho phù hợp và khoa học (*Xuân Đại*).

Trả lời: UBND huyện sẽ có ý kiến với Ban quản lý chợ sắp xếp theo điều kiện thực tế. Tuy nhiên, hiện nay chợ thị trấn đang quá tải, không đủ diện tích sắp xếp hết các gian hàng, chưa có nguồn kinh phí để mở rộng chợ.

(2) Đề nghị cấp trên cho nhân dân bán hàng tạm thời hàng ngày tại mặt bằng khu nhà văn hóa cũ để giải quyết việc ùn tắc ngã ba chợ Bản Giời (*Xuân Đại*).

Trả lời: Khu đất nhà văn hóa cũ đã được UBND huyện giao cho đơn vị tư nhân thuê đất theo các quy định của Nhà nước. Hiện nay khu đất trên không thuộc quyền sử dụng của UBND huyện.

Việc bán hàng hàng ngày, UBND huyện đã nhiều lần chỉ đạo bán hàng trong chợ, không bán hàng tại ngã ba chợ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, tuy nhiên UBND thị trấn đã không thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp tục để người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn thực hiện tốt trách nhiệm quản lý địa bàn theo quy định được giao.

7. Điện sinh hoạt

Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại: Hệ thống cột điện dọc hai bên đường dựng ngay trước cửa nhà dân, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; đường dây điện chằng chịt làm mất mỹ quan đô thị.

Trả lời: Hệ thống cột điện dọc đường Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng từ khi thực hiện đường Hồ Chí Minh và nằm trên vỉa hè thuộc đất giao thông dành cho hạ tầng thiết yếu. Vì vậy khi xây dựng nhà ở các hộ dân cần xem xét, chú ý vị trí cửa nhà (vì cột điện đã được xây dựng trước). Đối với hệ thống dây điện, UBND huyện đã nhiều lần có ý kiến với các đơn vị quản lý để chỉnh trang, sắp xếp... trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục có ý kiến với các đơn vị liên quan.

8. Văn hóa

(1) Đề nghị Nhà nước cấp kinh phí xây dựng mở rộng nhà văn hóa Yên Luật và Xuân Vinh (Nhân dân đã đóng góp mở rộng được mặt bằng).

(2) Do sáp nhập xóm, Nhà văn hóa hiện nay không đảm bảo cho việc sinh hoạt, hội họp. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp và làm mới.

Trả lời chung ý kiến 1 và 2: Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, coi nới nhà văn hóa xóm, tổ dân phố có diện tích hẹp sau khi thực hiện sáp nhập là cần thiết.

Sau khi sáp nhập, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát, tổng hợp thực trạng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố để có căn cứ xác định nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, coi nói các nhà văn hóa. Đồng thời, huyện đã có ý kiến với tỉnh để hỗ trợ cấp kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa đảm bảo cho nhu cầu hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên do nguồn ngân sách của tỉnh, huyện hiện nay chưa đảm bảo để đáp ứng thực hiện. Vì vậy, để khắc phục tình trạng nhà văn hóa không đủ diện tích sinh hoạt sau sáp nhập trên địa bàn huyện nói chung và Thị trấn Xuân hòa nói riêng, rất cần sự vào cuộc của lãnh đạo xã, thị trấn, Bí thư, trưởng xóm, các đoàn thể của xóm, tổ dân phố và sự chung tay, đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, coi nói các nhà văn hóa xóm.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Hà Quảng về kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của nhân dân Thị trấn Xuân Hòa./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- UBND Thị trấn Xuân Hòa;
- Lưu: VT, VP (Tiên, Thuận CVP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phương